



ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐



๐-๒๕๕๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

นพ.จักรารุญ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย นำคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่
สู้ภัยโควิด-19 นำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ยาแผนไทย สมุนไพร รวมถึงตำรับยา ให้กับผู้ที่มิกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome

วันที่ 4 มีนาคม 2565

ณ ชุมชนวัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายแพทย์จักรารุญ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยนางอัจฉรา เชียงทอง



รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำทัพคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่สู้ภัยโควิด-19 นำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ยาแผนไทย สมุนไพร รวมถึงตำรับยา ให้กับผู้ที่มิกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome โดยมีนายศีลชัย คล้อยวงศ์ ประธานชุมชนวัดสุคันธาราม ดร.ประชา มุ่งรักษ์ ที่ปรึกษาชุมชนฯ อำนวยความสะดวกสถานที่ในการออกหน่วยฯ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับบริการตรวจสุขภาพ และสำนักงานเขตดุสิต กทม. ได้อนุเคราะห์จัดหาเต็นท์มาติดตั้งให้กับ

หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่สู้ภัยโควิด-19 ณ ชุมชนวัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ทั้งนี้นายแพทย์จักรารุญ เผือกคง ได้มีการแนะนำข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประธานชุมชน และประชาชน เรื่องการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะยาฟ้าทะลายโจรที่สามารถช่วยดูแลปัญหาสุขภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome ได้

ในส่วนของขั้นตอนในการให้บริการประชาชนนั้น จะมีการให้ลงทะเบียน คัดกรอง ชักประวัติ วินิจฉัยอาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ การดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการจ่ายยา ตามลำดับ

ตลอดทั้งวันมีประชาชนที่อยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome และประชาชนทั่วไป มารับบริการ จำนวน 225 คน

ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่โดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก





